

# Xứng đáng là đại biểu dân cử



Chiều ngày 11/12, đại biểu HĐND tỉnh (tổ Vũ Thu) thảo luận các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thời gian qua, các đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, xứng đáng là đại biểu dân cử. Để HĐND tỉnh thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, các đại biểu HĐND tỉnh đã chủ động, tích cực tham gia các hoạt động của Thường trực, các ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Thông qua các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, nhiều đại biểu đã phát hiện được những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, của ngành mình phụ trách kiến nghị với Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh tổ chức các đoàn giám sát nhằm làm rõ trách nhiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục, đồng thời kiến nghị với các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết. Nhiều đại biểu đã kiên trì theo đuổi vấn đề đã chất vấn và kiến nghị đến

khí có kết quả thỏa đáng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đại biểu Bùi Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Thanh Tân (Kiến Xương) luôn được đánh giá là một trong những đại biểu tích cực, trách nhiệm. Kỳ họp HĐND tỉnh nào, đại biểu Hà cũng có đề xuất với tổ đại biểu Kiến Xương và trực tiếp tham luận, chất vấn tại hội trường các vấn đề nổi cộm cử tri, nhân dân quan tâm bức xúc như: Xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản tại các địa phương, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp cụ thể nâng cao tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch... Theo đại biểu Bùi Mạnh Hà thì muốn hoàn thành sứ mệnh của người đại biểu dân cử phải trọng dân, gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Từ thực tiễn cuộc sống nói lên tiếng nói của nhân dân, kiến nghị với các quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết thỏa đáng. Không ngừng học hỏi nâng cao trình độ, bản lĩnh, nắm vững và vận dụng sáng tạo, đúng đắn đường

lối, quan điểm, chủ trương của Đảng vào hoạt động giám sát, tham gia quyết định các vấn đề xã quan trọng của địa phương, từ rõ quan điểm, chính kiến, tranh luận, chất vấn các vấn đề xuất phát từ thực tiễn cuộc sống. Không né tránh, không ngại va chạm, đại biểu Trịnh Quang Hiệp (tổ Hưng Hà) trên cương vị Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh không những tích cực chuyển tải ý kiến, kiến nghị của các ban, ngành chức năng liên quan xem xét, giải quyết, chuyển tới kỳ họp HĐND tỉnh mà còn tham mưu với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức các buổi giám sát chuyên đề lớn liên quan đến việc xử lý rác thải, nước thải, chất thải trên địa bàn tỉnh; quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp; sử dụng vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới... Trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất của đại biểu và đoàn giám sát chuyên đề, HĐND tỉnh đã ban hành các nghị quyết

sát thực, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân, được nhân dân đánh giá cao. Đại biểu Trịnh Quang Hiệp cũng là người tích cực tham gia chất vấn và không ngại tranh luận ngay tại hội trường nếu vấn đề đó chưa được trả lời thỏa đáng, tái chất vấn ở kỳ họp tiếp theo nếu vấn đề đó chưa được thủ trưởng sở, ngành liên quan giải quyết dứt điểm như đã hứa. Đại biểu Trịnh Quang Hiệp cho biết: Không chỉ thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật, tôi còn rèn luyện kỹ năng đặt câu hỏi, phân tích các thông tin tiếp nhận được, làm sáng tỏ vấn đề làm cơ sở trình bày ý kiến, quan điểm vừa thuyết phục vừa đúng luật và quyết định đúng, trúng các vấn đề tại kỳ họp HĐND tỉnh.

Dù ở lĩnh vực công tác nào, mỗi đại biểu HĐND tỉnh đều nỗ lực cố gắng hoàn thành sứ mệnh người đại biểu của dân, vì dân phục vụ. Đặc biệt, khi HĐND tỉnh ứng dụng phần mềm dành cho đại biểu để thực hiện "kỳ họp không giấy", các đại biểu đã chủ động tham gia các lớp tập huấn kỹ năng sử dụng phần mềm để thực hiện tốt các thao tác trên máy tính cá nhân. Đại biểu Đinh Thị Hồng Thái (tổ Quỳnh Phụ) cho biết: Đây là nét mới của kỳ họp HĐND tỉnh, tôi tích cực, chủ động trao đổi, học hỏi tại lớp tập huấn, đồng thời tự thực hành thêm để sử dụng thành thạo, chuẩn các thao tác cần có tại "kỳ họp không giấy", nhất là thao tác đăng ký chất vấn và biểu quyết.

Thời gian qua, các đại biểu HĐND tỉnh cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc dành thời gian nghiên cứu nội dung báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết, nắm chắc tình hình thực tế tham gia thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

TRUNG NGHĨA

# Những ý kiến tâm huyết của cử tri gửi tới kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI

Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh diễn ra từ ngày 11 - 13/12/2019 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác của tỉnh. Trước kỳ họp, phóng viên Báo Thái Bình đã ghi nhận một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và các tầng lớp nhân dân gửi tới kỳ họp.

## Ông Lê Văn Bình, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình)



Hiện nay, cử tri và nhân dân thành phố Thái Bình rất quan ngại về vấn đề môi trường, trong đó "nóng" nhất là ô nhiễm từ nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại phường Tiến Phong bốc mùi hôi thối, ống xả khói mù mịt khiến người dân căm xặc, phường quanh khu vực nhà máy vô cùng bức xúc. Vào những ngày trời nắng, những người ở cách xa vài ki-lô-mét cũng có thể ngửi thấy mùi hôi thối khó chịu bốc ra từ nhà máy rác. Bãi chôn lấp xếp cao như núi, khi trời mưa to thì nước rỉ từ bãi rác chảy ra khiến cả một vùng bị ô nhiễm. Về vấn đề ô nhiễm môi trường trọng trên dòng sông Bạch, cử tri thành phố cũng đã nhiều lần phản ánh, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giải quyết, đề nghị sớm xử lý dứt điểm. Tôi đề nghị, HĐND tỉnh cần tổ chức giám sát ngay vấn đề này, tiếp nhận ý kiến của người dân để chỉ đạo các ngành liên quan giải quyết dứt điểm, trả lại môi trường sống trong lành cho nhân dân.

## Ông Đinh Văn Lập, xã An Ninh (Tiền Hải)



Hiện nay, nhiều xe chở quá tải trọng, xe chở vật liệu không che chắn đúng quy định lưu thông trên đường có nguy cơ gây mất an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường, xe né trạm cân đi vào đường liên xã, liên huyện khiến các tuyến đường này hư hỏng, xuống cấp. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường lực lượng thường xuyên kiểm tra, xác định các tuyến đường xảy ra tình trạng xe quá khổ, quá tải; tăng cường bố trí lực lượng kiểm tra xử lý xe quá khổ, quá tải, kết hợp tuần tra, kiểm soát cơ động và kiểm soát tại một điểm; tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp hóa trang nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các tuyến đường hợp ý phạm. Tỉnh hãy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp các tuyến đường liên xã, liên huyện đã xuống cấp nghiêm trọng tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông, thúc đẩy kinh tế - xã hội các địa phương phát triển.

NHÓM PHỎNG VIÊN

# CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN NĂM 2020 Tuyển người nào, chắc người đó

Từ đầu tháng 11/2019, các huyện, thành phố trong tỉnh bắt đầu công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) nhằm lựa chọn 2.650 tân binh lên đường nhập ngũ năm 2020. Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng, hội đồng NVQS các cấp đã tích cực phối hợp, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, chặt chẽ trong công tác khám tuyển.



Huyện Quỳnh Phụ trang bị máy móc hiện đại phục vụ công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020.

## Tỷ lệ thanh niên bị loại sức khỏe cao

Năm 2020, huyện Quỳnh Phụ được cấp trình phân bổ chỉ tiêu dự kiến 370 thanh niên lên đường nhập ngũ. Để lựa chọn được những thanh niên ưu tú, chất lượng nhất phục vụ trong quân đội, từ cuối tháng 11/2019, Hội đồng NVQS huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành sơ tuyển tại xã để chuẩn bị cho khám tuyển tại huyện. Trên cơ sở kết quả sơ khám tuyển, Hội đồng NVQS huyện phân bổ chỉ tiêu điều khám tại huyện cho các địa phương. Trung tá Đỗ Thành Trung, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Công tác sơ khám tuyển thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm công bằng, dân chủ. Từ ngày 6 - 8/12/2019, huyện tổ chức khám tuyển tại hai điểm để thuận lợi cho các địa phương đưa quân đến khám. Do làm tốt công tác tuyển tuyển, vận động, trong 3 ngày toàn huyện có hơn 1.200 thanh niên đến khám tuyển, còn gần 300 thanh niên vắng mặt do đi làm ăn xa có cam kết về khám tuyển sau. Qua khám tuyển có hơn 600 thanh niên được sức khỏe, đủ điều kiện nhập ngũ.

Quá trình khám tuyển, Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ đã phối hợp với hai bệnh viện đa khoa huyện xây dựng kế hoạch khám tuyển chặt chẽ, nghiêm túc, tổ chức khám theo đúng hướng dẫn quy định của trên, bảo đảm kết luận khách quan, chính xác chất lượng sức khỏe của từng thanh niên. Bác sĩ Phạm Trọng Thứ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ, trưởng đoàn khám 1 cho biết: Sức khỏe thanh niên tham gia khám tuyển NVQS năm

2020 kém hơn so với mọi năm. Các trường hợp bị loại đều rơi vào nhóm thể lực thấp còi, nhẹ cân, cận thị, loạn thị, huyết áp, tim mạch, trong đó, cận thị, loạn thị chiếm đa số. Để bảo đảm khách quan, hiệu quả, hội đồng khám tuyển NVQS đã triển khai các máy móc, thiết bị hiện đại như: máy đo thị lực, máy điện tim, máy siêu âm, máy đo huyết áp...

Giống như Quỳnh Phụ, thành phố Thái Bình cũng là địa phương gặp khó trong công tác tuyển quân năm 2020. Số thanh niên bị loại sức khỏe chủ yếu bị tật khúc xạ về mắt. Thượng tá Trần Văn Huân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố chia sẻ: Theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 quy định việc khám sức khỏe thực hiện NVQS của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng thì nam công dân bị cận thị từ 1,5 diop trở lên hoặc viễn thị các mức độ sẽ không trúng tuyển. Đây là khó khăn lớn nhất của thành phố khi vừa qua địa phương tổ chức khám tuyển cho 665 thanh niên, trong đó được sức khỏe chỉ có 183 thanh niên, đạt tỷ lệ 27,5% so với số tham gia khám tuyển. Tuy vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để tuyên truyền, vận động hơn 200 thanh niên chưa khám tuyển về địa phương tham gia khám tuyển nhằm bảo đảm tỷ lệ dự phòng theo yêu cầu.

Thượng tá Ngô Quang Khởi, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hưng Hà thông tin: Đợt khám tuyển vừa qua, huyện Hưng Hà có 820 thanh niên tham gia khám tuyển, trong số 1.308 thanh niên được phát lệnh gọi khám tuyển. Toàn huyện chỉ có 488 thanh niên đến khám tuyển theo kế hoạch, đạt tỷ lệ 37,3% so với quân số điều khám. Qua khám tuyển, huyện có 312 thanh niên được sức khỏe, chỉ đạt 82,1% so với chỉ tiêu dự kiến nhập ngũ. Mặc dù khó khăn nhưng Hưng Hà quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu được giao. Ngay sau khi kết thúc khám tuyển tập trung, Hội đồng NVQS huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tích cực vận động thanh niên đi làm nghĩa vụ quân sự; đồng thời tăng cường cán bộ Ban CHQS huyện xuống các địa bàn khó khăn để có biện pháp tháo gỡ kịp thời. Huyện tiếp tục tổ chức khám tuyển các ngày trong tuần tại các đơn vị bệnh viện tuyến huyện với phương châm "dù có một thanh niên tới khám tuyển cũng tổ chức khám".

## Cán phổi hợp chặt chẽ trong khám tuyển

Để hoàn thành kế hoạch tuyển quân năm 2020, Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo các địa phương tổ chức chặt chẽ các bước từ đăng ký, rà soát thanh niên trong độ tuổi NVQS, xét duyệt chất lượng chính trị,

giao trách nhiệm về chỉ tiêu giao quân cho từng ngành, từng người. Cùng với đó, phát huy dân chủ, công khai từ thôn, tổ dân phố trong quá trình tuyển chọn công dân nhập ngũ; đồng thời, tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tuyển quân bảo đảm đúng theo quy định, tạo sự đồng thuận trong nhân dân với phương châm "đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng".

Đồng chí Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: Hiện nay, số thanh niên bị loại cũng như đối tượng miễn, tạm hoãn nhiều. Bên cạnh đó, ở một số nơi vẫn có đối tượng do nhận thức kém nên trong quá trình khám tuyển đã sử dụng chất kích thích nhằm trốn tránh NVQS. Ngoài ra, một số chuyên khoa sâu không thể đưa máy móc hiện đại xuống cơ sở. Đó là một số nguyên nhân tạo áp lực lên ngành Y tế trong bối cảnh vừa phải bảo đảm quân số, vừa phải nâng cao chất lượng tân binh, giảm thiểu mức thấp nhất số lượng bỏ đối sau giao quân. Chính vì thế, việc phối hợp giữa ngành Y tế với cơ quan quân sự và chính quyền địa phương rất quan trọng, nhất là trong công tác rà soát, tuyển chọn ngay từ khâu đầu, bước đầu. Ngoài ra, các địa phương cần quan tâm đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ cho các cơ sở y tế để quá trình khám tuyển bảo đảm độ chính xác cao nhất...

Theo Đại tá Tạ Văn Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh: Cùng với bảo đảm chỉ tiêu cho đợt giao quân vào đầu năm 2020, các địa phương luôn chú trọng tuyển chọn và gọi những thanh niên đã học xong cao đẳng, đại học cũng như khuyến khích các thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia NVQS. Ngay sau khi lựa chọn được những thanh niên có đủ sức khỏe, hội đồng NVQS các địa phương sẽ tiến hành phân loại, hoàn chỉnh hồ sơ những thanh niên đủ điều kiện chính trị, trình độ văn hóa phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền các đoàn thể địa phương, thâm nhập "3 gấp, 4 biết", bảo đảm công bằng, công khai, đúng luật và "tròn khâu". Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Thái Bình quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

TÁT ĐẠT

# THÔN DUYÊN TRANG TÂY Xây dựng đời sống văn hóa

Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", thời gian qua, cán bộ và nhân dân thôn Duyên Trang Tây, xã Phú Lương (Đông Hưng) đã đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế, tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nhiều năm liên tục được công nhận là thôn văn hóa tiêu biểu.



Diện mạo nông thôn mới của thôn Duyên Trang Tây.

Những ngày cuối năm, công việc đồng áng của vợ chồng ông Mai Đắc Phi, thôn Duyên Trang Tây càng bận rộn. Thời gian này, hai vợ chồng ông Phi đang tích cực chăm sóc vườn đào cảnh để bảo vệ cây trước thời tiết khắc nghiệt của mùa đông và điều tiết để cây ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Ngoài 2 sào trồng đào cảnh, hai vợ chồng ông Phi còn phải tưới sóc cho 5 sào rau màu và cây ăn quả các loại và cây hơn 1 mẫu ruộng. Ông Phi cho biết: Do chỉ có hai vợ chồng làm là chính nên công việc đồng áng trong thôn được đồng áng trong thôn ủng hộ tích cực. Theo ông Nguyễn Văn Chấn, Bí thư Chi bộ thôn: Những năm gần đây, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của thôn ngày càng phát triển mạnh mẽ. Thôn có câu lạc bộ dân vũ hoạt động thường xuyên, quy tụ hầu hết phụ nữ từ già đến trẻ tham gia tập luyện. Câu lạc bộ đàn và hát dân ca, câu lạc bộ pháo đất thường xuyên hoạt động. Các câu lạc bộ cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn ngày một hoàn thiện và phát triển, thu hút mọi người ở mọi lứa tuổi tham gia rèn luyện sức khỏe, góp phần tạo sự đoàn kết trong nhân dân. Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, trong năm 2019, nhân dân thôn Duyên Trang Tây đã tích cực tham gia quyên góp ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", quyên góp ủng hộ quà tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 20 triệu đồng. Việc cưới và việc tang trong các

địa phương. Trên địa bàn thôn hiện có nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động với mức thu nhập trung bình từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Các ngành nghề truyền thống của địa phương như làm nón lá, xây dựng tiếp tục được duy trì hiệu quả. Thu nhập bình quân của người dân trong thôn đạt 45,7 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,67%.

Song song với phát triển kinh tế, việc xây dựng đời sống văn hóa cũng được người dân trong thôn hưởng ứng tích cực. Theo ông Nguyễn Văn Chấn, Bí thư Chi bộ thôn: Những năm gần đây, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của thôn ngày càng phát triển mạnh mẽ. Thôn có câu lạc bộ dân vũ hoạt động thường xuyên, quy tụ hầu hết phụ nữ từ già đến trẻ tham gia tập luyện. Câu lạc bộ đàn và hát dân ca, câu lạc bộ pháo đất thường xuyên hoạt động. Các câu lạc bộ cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn ngày một hoàn thiện và phát triển, thu hút mọi người ở mọi lứa tuổi tham gia rèn luyện sức khỏe, góp phần tạo sự đoàn kết trong nhân dân. Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, trong năm 2019, nhân dân thôn Duyên Trang Tây đã tích cực tham gia quyên góp ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", quyên góp ủng hộ quà tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 20 triệu đồng. Việc cưới và việc tang trong các

gia đình được tổ chức phù hợp với phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, gọn nhẹ, tiết kiệm. Các tệ nạn xã hội, hủ tục mê tín dị đoan được đẩy lùi. Cùng với đó, người dân trong thôn luôn có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, thường xuyên khơi thông cống rãnh thoát nước, thu gom rác thải sinh hoạt, bao bì thuốc bảo vệ thực vật góp phần bảo vệ môi trường. Bà Nguyễn Thị Sai, Chi ủy viên phụ trách các đoàn thể cho biết: Để xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp tại khu dân cư, Chi hội Phụ nữ thôn luôn giữ vai trò nòng cốt trong tất cả các hoạt động như: trồng, chăm sóc 500m đường hoa của thôn; ngày 24 hàng tháng tổ chức lao động vệ sinh các tuyến đường; đồng viên chi em đóng góp ngân sách và kinh phí nâng cấp các tuyến đường giao thông trong khu dân cư.

Qua bình xét năm 2019, thôn Duyên Trang Tây có 323/337 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Thôn nhiều năm liên tục được công nhận là thôn văn hóa tiêu biểu. Trong thời gian tới, cán bộ và nhân dân thôn Duyên Trang Tây tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng quê hương mạnh về kinh tế, ổn định về chính trị - xã hội, bảo đảm về quốc phòng - an ninh.

ĐÀO QUÂN